

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือนหลัง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
ชื่อหน่วยงาน กรมอาเซียน

ชื่อผู้ประสานงาน นายชฎานนท์ คูนิอาจ โทร ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๕๕

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานภายใน ที่รับผิดชอบ (กอง/สำนักฯลฯ)
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลุกและปลุกฝังจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต กลยุทธ์ที่ ๑ : เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โครงการ/กิจกรรม</p>							
๑.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวง (เว็บไซต์ของหน่วยงาน)	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประเมิน ITA ของกระทรวงฯ โดยทำการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เป็นรายการ	ปรับปรุงเว็บไซต์ ๑ ครั้ง	ไตรมาสที่ ๑ และ ๒	๑.) อัปเดตการจัดจ้างพนักงานขับรถ ๒.) อัปเดตภารกิจของกรม - การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers' Retreat: AMM Retreat) - พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี - พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู - พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ จังหวัดกระบี่	เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ	สำนักงานเลขานุการกรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานภายใน ที่รับผิดชอบ (กอง/สำนักฯ)
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดี หรือหน่วยงานที่มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมจนเป็นแบบอย่างได้ เพื่อเป็นสร้างขวัญและกำลังใจ โครงการ/กิจกรรม							
๑.๓.๑ การมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณเชิดชู ขรก. ดีเด่นด้าน คุณธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จำนวนครั้งของ การจัดกิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง	ไตรมาส ๓	อธิบดีกรมอาเซียนได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เป็นโครงการ/ กิจกรรมที่ไม่ใช้ งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ	สำนักงาน เลขาธิการกรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลยุทธ์ที่ ๔ : เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานด้วยเครื่องมือและมาตรการด้านต่าง ๆ และสร้างสังคมกระทรวงฯ ที่ไม่ทนต่อการทุจริต โครงการ/กิจกรรม							
๒.๑.๑ ดำเนินการตาม กรอบแนวทางการ ป้องกันการรับสินบน (No Gift Policy)	ระดับความสำเร็จ ของการดำเนิน ตามกรอบแนวทาง ป้องกันการรับสินบน	- จัดทำรายงาน การรับทรัพย์สินฯ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๒ ครั้ง (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๕ และกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕) -ประชาสัมพันธ์ infographic	ไตรมาส ๑ – ๔	- ประชาสัมพันธ์ infographic นโยบาย “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึง ผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุก โอกาส และทุกเทศกาล” ประจำปี ๒๕๖๕ ในบอร์ดประชาสัมพันธ์กรม ไลน์กลุ่มกรม และ เว็บไซต์กรม ๒ ครั้ง ในเดือน ธันวาคม และ กุมภาพันธ์ - จัดทำรายงานการรับทรัพย์สินฯ สำหรับรอบ เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๕ ๑ ครั้ง	เป็นโครงการ/ กิจกรรมที่ไม่ได้ ใช้งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ	สำนักงานเลขาธิการ กรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานภายใน ที่รับผิดชอบ (กอง/สำนักฯ)
		นโยบาย “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิด รวมถึง ผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติ หน้าที่ในทุก โอกาส และทุก เทศกาล”ประจำปี ๒๕๖๕		- ประชาสัมพันธ์ infographic เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ No Gift Policy ในบอร์ด ประชาสัมพันธ์กรม ไลน์กลุ่มกรม และเว็บไซต์ กรม ๑ ครั้ง ในเดือนมิถุนายน			
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒ : เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและความยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณธรรม</p> <p>โครงการ/กิจกรรม</p>							
๔.๑.๑ โครงการ “๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน ๑ ห้องสมุดอาเซียนเพื่อ ประชาชนและเยาวชน ไทย” ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	จำนวนการส่งมอบ ห้องสมุดอาเซียน	ส่งมอบห้องสมุด อาเซียนให้ โรงเรียนจำนวน ๓ แห่ง	ไตรมาส ๓ - ๔	- ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนจำนวน ๓ แห่ง ในจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี และ ชัยนาท - นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับอาเซียนและมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียน - ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนประชาคม อาเซียน	๒,๐๙๖,๘๑๔.๘๐ บาท	ปัญหา/อุปสรรค ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ	สำนักงานเลขานุการ กรม

